

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.30 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 32.10 -32.40 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.30 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 32.10-32.40 บาท

\* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่า จากความกังวลของตลาดหลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นักลงทุนเริ่มหันไปลงทุนในทรัพย์สินปลอดภัย ทำให้ดอลลาร์ และเยนแข็งค่า

\* ผังสหรัฐฯ โด널ด์ ทรัมป์ยังคงยืนยันความต้องการที่จะสร้างกำแพงกันพรมแดนระหว่างสหรัฐฯและเม็กซิโก ซึ่งจะทำให้สภาพไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณประจำปีได้ โดยภาพสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนก็ยังคงมีเพียงธนาคารกลางจีน (PBoC) ที่ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดการกันสำรองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลงเพื่อประคองเศรษฐกิจเป็นตัวหนุนตลาดในช่วงนี้

\* ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอจากสเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี และเยอรมนี ทำให้ยูโรอ่อนลง 1.1% โดยมีแนวโน้มเป็นวันที่ย่ำแย่ที่สุด เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในรอบกว่า 6 เดือน ขณะที่ปอนด์ร่วงลง 1.2% โดยพลิกผันจากแรงบวกที่ทำไว้ในต้นสัปดาห์นี้ ในขณะที่การสำรวจภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ไม่ได้ช่วยขจัดความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาเบร็กซิต ซึ่งความผันผวนในตลาดการเงินดังกล่าว ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในฝั่งตะวันตก ขณะที่ในฝั่งเอเชีย เงินเยนก็แข็งค่าอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

\* เขากล่าวว่าค่าเงินบาท ยังผันผวนแต่มองว่าอาจแข็งค่าลงต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเรื่องการเมืองในประเทศที่มีความชัดเจนมากขึ้น แต่จากข่าวลือเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้งก็อาจทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจลดลง เงินเพื่อล่าสุดที่อยู่ในระดับต่ำจากราคาสินค้าพลังงาน ซึ่งว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง

\* ปัจจัยที่ต้องติดตามคือนี้นี้ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯโดย (ISM Manufacturing) ซึ่งมีโอกาสที่ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนการชะลอตัวลงของภาคการผลิตของสหรัฐฯ รวมถึงต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ (ADP Employment) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.91 แสนตำแหน่ง จากเดือนพฤศจิกายนที่ระดับ 1.79 ตำแหน่ง

\* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.68 จากวานนี้ 96.14

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 833.64 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 755.68 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 32.351 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้